

Giải Báo chí toàn quốc "Vì sức khỏe nhân dân": Phản ánh toàn diện và sâu sắc về lĩnh vực y tế

05:12 09/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc "Vì sức khỏe nhân dân" lần thứ 2.



Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, kết quả đạt được của mùa giải lần này đã tiếp tục khẳng định tính chuyên nghiệp của mùa giải, các tác phẩm tham dự Giải đã thể hiện sự hấp dẫn, mang hơi thở của báo chí hiện đại. Bên cạnh đó, sự tham gia của đông đảo các tác giả đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước cho thấy Giải Báo chí toàn quốc "Vì sức khỏe nhân dân" lần thứ II đã và đang trở thành giải thưởng nhận được sự hưởng ứng, ghi nhận của các phóng viên, nhà báo và các cơ quan báo chí trên toàn quốc. Đặc biệt, các tác phẩm xuất sắc về lĩnh vực y tế được lựa chọn để trao giải hôm nay chính là

nguồn động viên, cô vũ kịp thời đối với các cơ quan báo chí, các nhà báo viết về lĩnh vực y tế.

Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 59 tác phẩm đoạt giải, cho các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. Ngoài ra, ban tổ chức quyết định trao 5 giải chuyên đề và 1 giải cho tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt.

Tại lễ trao giải, Thông tấn xã Việt Nam vinh dự giành 4 giải gồm: Giải A thể loại Báo điện tử; giải B và giải Khuyến khích thể loại ảnh báo chí; giải C thể loại truyền hình.

Giải A thể loại Báo điện tử được trao cho tác giả Cao Thị Thùy Giang, Báo điện tử VietnamPlus với loạt 5 bài: "Kim chỉ nam để những người gác cổng y tế dựng xây một Việt Nam khỏe mạnh". Giải B thể loại ảnh báo chí được trao cho tác giả Bùi Cương Quyết, Ban Biên tập ảnh (Thông tấn xã Việt Nam) với tác phẩm: "Người chiến sĩ áo trắng nơi địa đầu Tổ quốc". Giải khuyến khích được trao cho tác giả Trần Thanh Giang, Báo ảnh Việt Nam với tác phẩm: "Giáo sư, tiến sĩ Trịnh Hồng Sơn - người chữa lành bẩm sinh". Giải C thể loại Truyền hình trao cho tác giả Nguyễn Thị Đoàn Duyên, Nguyễn Văn Dũng, Tạ Tiến Thành - Trung tâm Truyền hình Thông tấn với Phim tài liệu: "Lá phổi hồi sinh".

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Giải Báo chí toàn quốc "Vì Sức khỏe nhân dân" lần thứ 2 đã nhận được hơn 600 tác phẩm của hơn 1.000 tác giả tham dự. Các tác phẩm dự thi đã bám sát các chủ đề lớn của ngành y tế, nhiều tác phẩm dự thi đã được đầu tư toàn diện cả về nội dung và hình thức, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của người làm báo. Đặc biệt, nhiều đề tài mới đã được đầu tư khai thác, phản ánh khá toàn diện và sâu sắc về lĩnh vực y tế, qua đó đã góp phần gắn kết hơn nữa sự đồng hành của các phóng viên, nhà báo với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.



Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Nhì cho các tác giả

Giải Báo chí toàn quốc "Vì sức khỏe nhân dân" lần thứ 2 do Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam phát động vào ngày 28/8/2024, là dịp để lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc, đạt chất lượng cao, giàu ý tưởng sáng tạo, có nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, phản ánh trung thực, phong phú về các lĩnh vực của công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ngay sau lễ phát động, công tác truyền thông về giải báo chí được triển khai mạnh mẽ, thông tin về Giải báo chí toàn quốc "Vì sức khỏe nhân dân" lần thứ 2 đã được đăng tải và quảng bá rộng rãi trên tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng. Bộ Y tế phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đã quảng bá thông tin, thể lệ của giải báo chí đến các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Kết thúc thời gian nhận tác phẩm tham dự, ban tổ chức đã tiếp nhận tổng cộng hơn 600 tác phẩm báo chí và hơn 1000 nhà báo tham dự giải. Đặc biệt, sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo các tác giả đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như: Quảng Ninh, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng,

Bình Phước, Cà Mau, Gia Lai... cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của mùa giải lần này. Qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, đã có 59 tác phẩm báo chí xuất sắc được hội đồng Giám khảo lựa chọn để trao giải.

Trà Vũ

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/giai-bao-chi-toan-quoc-vi-suc-khoe-nhan-dan-phan-anh-toan-dien-va-sau-sac-ve-linh-vuc-y-te>